



ประกาศ กำหนด วัน ใช้

พระราชบัญญัติ สำหรับ ตรวจ บ้อง กัน  
โรคสัตว์พาหะนระรัตน โกสินทร ศก ๑๑๙

มี พระบรมราชโองการ ดำรัสเหนือเกล้า ฯ ทรง พระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ ประกาศ ให้ ทราบว่า พระราชบัญญัติ สำหรับ ตรวจ บ้อง กัน โรค สัตว์ พาหะ นระรัตน โกสินทร ศก ๑๑๙ ซึ่ง ทรง พระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ตรา ไว้ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ นั้น ทรง พระราชดำริ เห็น ว่าสมควร จะ ประ กาศ พระราช บัญญัติ ให้ ชน ทั้งหลาย ที่ เกี่ยว ข้อง แก่ การ ค้า ขาย สัตว์ พาหะ นั้น ได้ ทราบ พระราช บัญญัติ ชัดเจน ล่วงหน้า ก่อน ๒ เดือน เหตุฉนี้ ให้ ใช้ พระราช บัญญัติ นั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ เป็นต้นไป

ประกาศมา ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ เป็น วันที่ ๑๑๕๕๕ ในรัชกาลปัตยุบันนี้



ประกาศ เรื่อง สิ้น สอด แด ของมัน ใน ระหว่าง ฝัวเมีย

มี พระบรมราชโองการ ใน พระบาท สมเด็จพระ  
พระ ปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระ จุลจอม

เกล้า ฯ เจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้า ฯ ทรง พระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ ประกาศ ให้ทราบทั่ว กัน ว่า ด้วยแต่ เดิม มาเมื่อ ฝัวเมีย จะ อยู่ อาศัย จาก กัน ด้วย ประการ ไต ประ การ หนึ่ง ก็ มี กฎหมาย บังคับ ให้ คั้น สิ้น สอด ให้ แก่ ชาย บ้าง บาง คราว ไม่ ให้ คั้น บ้าง บาง คราว แด ส่วน ของ มัน ฤฯ ของ มัน นั้น ก็ ได้ วิฉิจฉัย ไป ว่า เป็น ส่วน สิ้น สอด ที่ ชาย ได้ ให้ ไว้ แก่ ฝัวเมีย หญิง เป็น วาง ประจำ ตั้ง แต่ นี้ ต่อ ไป จำเพาะ แต่ ใน เรื่อง ฝัวเมีย จะ อยู่ กัน ด้วย ประการ ไต ฯ ก็ ดี อย่า ให้ ฝัวเมีย หญิง ต้อง คั้น สิ้น สอด ของ มัน ฤฯ ของ มัน นั้น เลย หญิง จะมี บุตร ก็ ดี ไม่ มี บุตร ก็ ดี ให้ เหมือน คู่ๆ เดียวกัน แม้ว่า บิดา มารดา ฤฯ ผู้ ปก ครอง ฝัวเมีย หญิง จะ ได้ ให้ สิ้น สอด ของ มัน คั้น ไว้ แก่ ชาย หญิง นั้น แล้ว ก็ ให้ นับ ว่า เป็น ของ รับ ใหว่ ให้ แก่ หญิง ชาย นั้น แด

ประกาศ มา ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ ฤฯ เป็น วันที่ ๑๑๕๕๕ ใน รัชกาล ปัตยุบัน นี้

ประกาศ กระทรวง เกษตรวรา ธิการ

ด้วย ข้าแตง กิม ไหน ยื่น เรื่อง รวาว ต่อ กระทรวง เกษตรวรา ธิการ ขอ รับ ใบ สำคัญ ส่วน ของ ซีน ใหม่ สำหรับ ที่ ส่วน ตำบล บาง โคต แหวง กรุง เทพ ฯ ที่ หนึ่ง สดดมรคา อำเภอ โดย กล่าว ว่า เป็น ที่ เจริญ เสน ซึ่ง ออก ต่อ ส่วน เดิม ของ ข้าแตง กิม ไหน ได้ ยกร่อง เพาะ ปลูก ต้น ผด ไม่ มา ประ มาณ ๕ ปี เศษ แด เคย ได้ เสีย ค่า สม รั กั คร์ แล้ว ความ แจ้ง ใน เรื่อง รวาว หมาย ๒ ดง วันที่ ๕ เมษายน รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ แด คำชี้ แจ้ง ของ ข้าแตง กิม ไหน นั้น แล้ว

ถ้าผู้ใดมีคดีเกี่ยวข้อง ซึ่ง ด้วย ที่ ส่วน ราย นี้ ก็ให้ทำคำร้อง ไปยื่น ต่อ เจ้าพนักงาน กระทรวง เกษตราธิการ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่ วันที่ ได้ออก ประกาศ นี้ เป็นต้น ไป ถ้า พัน กำหนด นี้ แล้ว เจ้าพนักงาน จะตั้งนิรฐาน ว่า ที่ ส่วน ราย นี้ เป็น ของ อำแดง กิม ไทใหม่ โดยบริสุทธิ จะได้จัดการ ออก ใบ สำคัญ ส่วน ของ วันใหม่ ให้แก่ อำแดง กิม ไทใหม่ รับ ไป

ประกาศ มา ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน รัตนโกสินทร ศก ๑๙๑๗

ด้วย นาย เขียม นาย นุ่ม ทำ เรื่อง รวาท ให้ อำแดง ชื่น ยืน ต่อ กระทรวง เกษตราธิการ ขอ แบ่ง แยก โฉนด สำหรับ ที่ ส่วน ตำบล บางเสาธง แขวง กรุง เทพ จังหวัด สมุทรปราการ ต. ๑๐๓ (สารบบ ๒๒๐๖๗) โฉนด ชื่อ อำแดง คล้าย เป็น ส่วน คง เรียก รวม ๒ ๓๓๓ โดย กล่าว ว่าเดิม เป็น ส่วน อำแดง คล้าย มารดา นาย เขียม นาย นุ่ม ครั้น อำแดง คล้าย ถึง แก่กรรม ที่ ส่วน ราย นี้ ตก อยู่ กับ นาย เขียม ๑ ๓๓๓ นาย นุ่ม ๑ ๓๓๓ บัด นี้ จะขอ แบ่ง แยก โฉนด ส่วน ราย นี้ ออก เป็น ๒ โฉนด ได้ ชื่อ นาย เขียม ๑ โฉนด ได้ ชื่อ นาย นุ่ม ๑ โฉนด ความ แจ่ม ใน เรื่อง รวาท หมายเลข ๔๓ ลง วันที่ ๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๙๑๗ นั้น แล้ว

ถ้าผู้ใดมีคดีเกี่ยวข้อง ซึ่ง ด้วย ที่ ส่วน ราย นี้ ก็ให้ทำคำร้อง ไปยื่น ต่อ เจ้า พนักงาน กระทรวง เกษตราธิการ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่ วันที่ ได้ออก ประกาศ นี้ เป็นต้น ไป ถ้า พัน กำหนด นี้ แล้ว เจ้า พนักงาน จะตั้งนิรฐาน ว่า ที่ ส่วน ราย นี้ เป็น ของ นาย เขียม นาย นุ่ม โดย

บริสุทธิ จะ ได้จัดการ แบ่ง แยก โฉนด ให้แก่ นาย เขียม นาย นุ่ม รับ ไป

กระทรวง เกษตราธิการ  
ประกาศ มา ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน รัตนโกสินทร ศก ๑๙๑๗

พระหัตถ์สาร ศุภกิจ  
เจ้ากรมกรมกระทรวง เกษตราธิการ

ประกาศ กรม ทหาร เรือ

ประกาศ แก่ ท่าน ทั้ง ปวง บรรดา ซึ่ง มีบุตรหลาน อัน มีอายุ สิ้น คอว จะ เข้า โรงเรียน ให้ทราบ ว่า

โรงเรียน กรม ทหาร เรือ ได้ ทรง พระ กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้ง ขึ้น ได้ แล้ว เมื่อ วันที่ ๕ เมษายน รัตนโกสินทร ศก ๑๙๑๗ คือ มีโรงเรียน ๑ โรงเรียน นาย สิบ ๑ โรงเรียน นาย ร้อย ๑ ได้ ฝึก หัด วิชา หนังสือ แต่ หัด ทหาร เป็น ทาง เดี่ยว เรียน ทั้ง ทหาร สังกั อีก โรงเรียน ๑ ได้ มี ที่ ส่วน หนังสือ ไทย หนังสือ อังกฤษ แล ฝึก หัด วิชา ทหาร เรือ เรียกว่า โรงเรียน นาย เรือ ครั้น เมื่อ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ตั้ง ว่า ให้ กรม ทหาร เรือ ฝึก หัด นักเรียน นาย เรือ ให้ เรียบ ร้อย ถ้า นักเรียน คน ไต ได้ เข้า เรียน ฝึก หัด ได้ สิ้น คอว ที่ จะส่ง ไป เล่า เรียน วิชา ต่าง ประเทศ ได้ จะ ทรง พระมหากรุณา โปรดเกล้า ฯ บริจาค พระราชทรัพย์ พระราชทาน ให้ กรม ทหาร เรือ ส่งนักเรียน ออก ไป เรียน ทุก ปี เพราะ ฉนั้น จึง ได้ขอ ตักเตือน ท่าน ทั้ง ปวง ถ้า มี ประสงค์ จะ ให้บุตรหลาน เข้า เล่า เรียน เพื่อ สำ หรับ จะ ได้เป็น ประโยชน์ ใน ราชการ สืบ ไป แล้ว ก็ ขอ ให้ ตั้ง บุตรหลาน ไป ยัง กรม ทหาร เรือ